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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางประพิศ     จันณรงค์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร ์
นางสุกลัยา     สุทธานันท์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย ์
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพทิักษ์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท ์
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธ์ิแก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟื่อง 
นางศลิษา      มากสาคร 
นางสุจริา       นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเรจ็      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศร ี
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธ์ุ 
นายวงศ์ธวัช    สาวาปี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหต ุ
1. นายอภิชาต     พุทธสอน สมาชิก อบต.ม.1       ขาด 
2. นายกมล        วัลลานนท์ สมาชิก อบต.ม.3        ขาด  
3. นายจ้อย        นวนส าลี สมาชิก อบต.ม.4       ขาด 
4. นายชาญ        สุขคง  สมาชิก อบต.ม.19         ลา  
5. นายบุญสบื     ตันสงวน  สมาชิก อบต.ม.19      ขาด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา       บ ารุงวัด นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา       บ ารุงวัด 
2. นายศิวาภณ       ศรีกสิกิจ รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ      ศรีกสิกจิ 
3. นางประคอง       บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
4. นางสาวปภานวิน ศิริรวง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ปภานวิน     ศิริรวง 
5. นางวรดาภา      สืบวงษ์ รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา      สืบวงษ์ 
6. นางสาวสจุิวรรณ  จันทร์จาก นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สุจิวรรณ     จันทร์จาก 
7. นายณัฐวัฒน์       มาลัยพันธ์ุ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์     มาลัยพันธ์ุ 
8. นางสาวพนัชกร   กลิ่นมะล ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร      กลิ่นมะล ิ
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2563 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสรฐิ       ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายชาญ  สุขคง และในวันน้ีมีเจ้าหน้าที่จาก 

(ประธานสภาฯ) เทศบาลเมอืงปราจีนบรุี มาช้ีแจงเรื่องบ่อขยะครับ   

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 
9 กันยายน 2563  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 

(ประธานสภาฯ)        วันที่ 9 กันยายน 2563 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ 

  ที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

  9 กันยายน  2563 เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3  - เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

3.1 วาระที่ 2 แปรญัตติ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งหนังสือ เรื่องความเห็นของ 
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ได้แจ้งให้คณะกรรมการ      
แปรญัตติทราบว่า ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ         
ที่มีความประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นขอแปรญัตติ ทางคณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีความเห็นยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564          
ตามร่างเดิม จึงเรียนมายังท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
ด าเนินการประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและ
ด าเนินการต่อไป  ในเมื่อไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ผมจึงขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบผ่านวาระที่ 2 แปรญัตติ  

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระที่ 2 แปรญัตติ เป็นเอกฉันท์ 
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3.2 วาระที่ 3 ตราเป็นข้อบัญญัติ   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2564 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564         

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องเสนอขอความเห็นชอบในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

 บ้านพระเป็นเทศบาลเมืองบ้านพระ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญท่านปลัดครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี ผมได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกได้แสดงเหตุผลว่าสมควรหรือไม่สมควร 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ในการยกฐานะครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ ท่านบุญเชาว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญเชาว ปัณเขต เทศบาลเมืองกับเทศบาลต าบล เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ และเรื่องก านัน 
(ส.อบต.ม.2) ผู้ใหญ่บ้านยังมีอยู่หรือไม่ 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี ขอช้ีแจงครับ อ านาจการบริหารงานไม่แตกต่างกัน แต่ภาระหน้าที่ของเทศบาลเมือง 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) เพิ่มข้ึนมา จะมีกองและฝ่ายทะเบียนบัตรเพิ่มข้ึนมา อ านาจหน้าที่ครอบคลุมข้ึน      

การจัดท าทะเบียนบัตรประชาชนในเขตไม่ต้องเดินทางไปอ าเภอ เทศบาลเมือง         
มีสมาชิก 18 คน ถ้าหากเป็นเทศบาลต าบล มีสมาชิก 12 คน เทศบาลเมืองยังคงมี
ก านันและผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายที่ แต่ตามกฎหมายบอกว่าถ้าภายในระยะเวลา 1 ปี 
ชุมชนหรือท้องถ่ินนั้น เห็นว่าสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีความจ าเป็น ให้ท าเรื่อง
เสนอยุบได้ แต่สถาบันผู้ใหญ่บ้านก็ยังมีความจ าเป็นคู่กับสังคมไทยอยู่ครับ      

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ คุณปราโมทย์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ปราโมทย์ เนียรมงคล ข้ันตอนการด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ประชาชน 
(ส.อบต.ม.17) ได้รับรู้ข้อมูลอะไรบ้างครับ  
นายวงศ์ธวัช สาวาปี ข้ันตอนแรกเสนอสภา สภาเห็นชอบ ท าหนังสือไปอ าเภอ อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ข้ึนมา 1 ชุด ซึ่งมีทางอ าเภอเข้ามาร่วมด้วยในการออกท าประชาพิจารณ์ให้ความรู้ 
 และตอบข้อซักถามของประชาชนว่ายกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เทศบาลเมือง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผ่านกระบวนการประชาคมทั้ง 19 หมู่แล้ว         
ก็ท าเรื่องไปที่อ าเภออีกครั้งหนึ่ง ตามรายงานการประชาคมว่าได้ท าประชาคม      
ประชาพิจารณ์ไปแล้ว และทางอ าเภอท าเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้ว่าราชการ 

/จังหวัด... 
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 จังหวัดฯท าเรื่องไปกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาตาม

รายละเอียดที่เราด าเนินการ และออกเป็นพระราชกฤษฎีกายกฐานะ ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่าน ร.ต.ส าเร็จ ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา การยกฐานะผมว่าดีครับ ผลกระทบโดนกับสมาชิกฯ คนที่ไดผ้ลประโยชน์คือประชาชน  
(ส.อบต.ม.14) การประชาสัมพันธ์ท าอย่างไรให้เข้าถึงตัวประชาชนทราบข้อดี/ข้อเสีย ข้อมูลที่แท้จริง

เป็นแนวช้ีวัดว่าต้องการหรือไม่ ครับ 
นายบุญเชาว ปัณเขต ผมเห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เรื่องการร้องเรียนสามารถมาที่นี่ได้เลย 
(ส.อบต.ม.2) ไม่ต้องเข้าไปอ าเภอครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่าน นาวาเอกไพฑูรย์  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นาวาเอกไพฑูรย์  มาลาศรี ผมเห็นด้วยกับการยกฐานะครับ ผมแนะน าว่าควรท าประชาพิจารณ์จากประชาชน  
(ส.อบต.ม.15) ก่อนเข้าสู่สภาฯ หรือไม่ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่านที่ไม่เห็นด้วยอภิปราย เชิญท่านโกเมฆ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายโกเมฆ ประสิทธิพันธ์ุ ผมเห็นว่าการยกฐานะขอให้เป็นไปพร้อมกันทั้งประเทศ จะดีกว่าครับ  
(ส.อบต.ม.18) 
ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ ผมเห็นด้วยกับท่านโกเมฆครับ ให้เป็นไปตามระเบียบครับ  
(ส.อบต.ม.3) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่านบุญเชาว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญเชาว ปัณเขต ขอให้ท าประชาพิจารณ์หมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียครับ 
(ส.อบต.ม.2)  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่านสุจิรา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ดิฉันเห็นด้วยกับการยกระดับเป็นเทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล ขอให้เป็นไป  
(ส.อบต.ม.13) ตามกระบวนของกฎหมาย ค่ะ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านปัญญา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายปัญญา พากเพียรทรัพย์  ขอให้ท าประชาพิจารณ์ก่อนแล้วให้สภาฯพิจารณาอนุมัติครับ 
(ส.อบต.ม.8) 
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นายวงศ์ธวัช สาวาปี ขอตอบข้อซักถามของท่านโกเมฆและท่าน ร.ต.วิชิต ในประเด็นที่ให้เบื้องบนท าลงมา  
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ตอนนี้การกระจายอ านาจท้องถ่ิน คือปกครองตนเอง ถ้าเราจะยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล 

เราต้องมีความพร้อมด้านรายได้ พื้นที่ ประชากร ธุรกิจต่างๆ เช่น ประชากรต้องเกิน 
15,000 คน ขอสนับสนุนความคิดของท่านบุญเชาว ที่บอกว่าเราบริหารท้องถ่ินของ
เราเอง ถ้าเห็นว่าหมู่บ้านใหญ่ไป กว้างไป ก็สามารถแยกหมู่ได้ ตอนนี้ศักยภาพ       
ของ อบต.เรา พื้นที่ ได้ ถนนหลักทุกเส้นตัดผ่านบ้านพระ ถนนสุวินทวงศ์ตัดทางรถไฟ
มาผ่านศาลากลางใหม่ผ่านฮอนด้า ถนน 320 ผ่านหน้า  อบต. ศักยภาพของ       
อบต.บ้านพระ ได้เปรียบอยู่เขตเมือง  ถนนสายหลักตัดผ่านทั้ง 4 เส้น ที่ท่านสุจิรา    
ให้ว่าเป็นไปตามกระบวนการต้องรอต่อไป ที่ท่านปัญญาได้บอกว่าให้ท าประชาพิจารณ์
ก่อน กระบวนการได้เปลี่ยนไปแล้วครับ    ให้ผ่านจากสภาก่อนถึงท าประชาพิจารณ์  
ถ้าไม่ผ่านประพิจารณ์ก็ยังคงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระคงเดิมครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
(ประธานสภาฯ) เป็นเทศบาลเมืองบ้านพระ ด้วยการยกมือด้วยครับ   
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 16 ท่าน, เห็นชอบ 10 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน  
ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า MOU ในการจัดเก็บขยะร่วมกับ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อภิปรายครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวสุจิวรรณ  จันทร์จาก ดิฉันนางสาวสุจิวรรณ  จันทร์จาก ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัด   
(นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ) กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบรุี ขออนุญาตช้ีแจง ในการขอความเห็นชอบจากสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ในการท า MOU การจัดเก็บขยะร่วมกับเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ปัจจุบันเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก าจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ ตามหลัก
สุขาภิบาล ตั้งอยู่ หมู่7 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่ง อบต.บ้านพระได้น าขยะ
ไปร่วมก าจัดอยู่ที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีด้วย ในปัจจุบันเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ก าหนดเทศบัญญัติจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมของการก าจัดขยะมูลฝอย    
ตันละ 550บาท ซึ่งต้นทุนจริงจากการก าหนดตันละ 528 บาท เริ่มเก็บเมื่อเดือน
ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เดิมเก็บตันละ 300บาท ซึ่งเป็นการแบกรับต้นทุน     
ค่อนข้างเยอะ ก็จ าเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าขยะ เดิมทางเทศบาลเมืองก าจัดขยะโดย
วิธีการฝังกลบ แต่สามารถฝังกลบได้ 4-5ปี ต้องไปหาที่ฝังกลบใหม่ ทางจังหวัด
ปราจีนบุรีจึงให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศึกษาหาความเหมาะสม ท าเป็นโรงไฟฟ้า
ก าจัดขยะ ซึ่งโรงไฟฟ้าก าจัดขยะมีกระบวนการหลายข้ันตอน กระบวนการหนึ่งที่ต้อง
ผ่านก็คือตามข้อก าหนดกฎหมายสภา อบต. ถ้ามีการท ากิจกรรมนอกเขต  

 จะต้องผ่านสภาแต่ละท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น  
/ระเบียบ... 
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 ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มาตรา 34/1 ยกเว้นไว้   
 การก าจัดขยะไม่ถือว่าเป็นการท ากิจการนอกเขต แต่ละ อบต.สามารถน าขยะไปทิ้งกับ

เทศบาลได้ แต่กระบวนการต้องท า MOU ร่วมกันก่อน ตอนนี้ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีอยู่ระหว่างข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมควบคู่ไปกับการประเมิน  
ปริมาณขยะทั้งจังหวัดว่าสามารถตั้งโรงไฟฟ้าได้ขนาดเท่าไหร่ และในส่วนชองการผ่าน
สภาวันน้ี เป็นการเตรียมความพร้อมว่าเมื่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งโรงไฟฟ้าทาง          
อบต.บ้านพระ จะน าขยะไปร่วมก าจัดที่โรงไฟฟ้าของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           
ซึ่งได้ค านวณอัตราต้นทุน 375บาท/ตัน การสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นการลดต้นทุน     
เดิม550บาท/ตัน การสร้างโรงไฟฟ้าท าสัญญาร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        
จะเป็นการลดต้นทุนของแต่ละที่ ที่จะต้องจ่ายค่าก าจัดขยะลดลง เป็นการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนข้ึน ค่ะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี ผลิตไฟฟ้าแล้วเอาไฟฟ้าไปไหน โรงไฟฟ้าใช้งบเท่าไหร่ครับ 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) 
นางสาวสุจิวรรณ  จันทร์จาก ขอตอบท่านปลัดค่ะ เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การร่วมทุนในลักษณะ  
(นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ)  BOT ให้ทางเอกชนลงทุนพัฒนาและด าเนินโรงงานรับความเสี่ยงจากผล

ประกอบการ  พร้อมสิ้นสุดสัญญาต้องส่งมอบกรรมสิทธ์ิกลับคืนให้เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า          
มีรายได้เข้ามาจะมีในส่วนของภาครัฐสนับสนุนด้วย ค านวณดูแล้วท าให้ช่วยลดต้นทุน
ในการน าขยะไปทิ้ ง ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่จะด าเนินการเป็นโรงไฟฟ้าขนาด           
9.9 เมกะวัตต์ งบประมาณในการสร้าง 950 ล้านบาท สัญญา 20 ปี ใช้ขยะ 300 
ตัน/วัน การที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีโรงไฟฟ้าข้ึนได้ต้องได้รับความร่วมมือทุกอปท.    
ในพื้นที่ในการน าขยะไปก าจัด ปัจจุบันเรายังมีต้นทุนในการก าจัดขยะ การสร้าง
โรงไฟฟ้ามีค่าบริหารจัดการต้นทุนอยู่แต่ต้นทุนลดลง  ท าให้การเสียค่าธรรมเนียม     
ในการก าจัดขยะตันละ 550 เป็นตันละ 375 การที่น าเข้าสภาวันนี้เพื่อขอความ
เห็นชอบ จะต้องได้รับความร่วมมือจากอปท. ว่าจะไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าผล
การศึกษาและปริมาณขยะ เสนอผ่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในการเห็นชอบ 
หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว จะด าเนินการจัดท าโครงการได้ให้
อัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งยังเป็นอีกหลายข้ันตอน  ข้ันตอนนี้เป็น
ข้ันตอนแรกว่าแต่ละอบต.จะน าขยะไปส่งรวมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจะเป็น  
MOU ที่ผูกพันกัน ค่ะ 
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นายวงศ์ธวัช สาวาปี ถ้าส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้ว ควรมีข้อยกเว้นว่า อปท.ในท้องที่   
(ปลัด อบต.บ้านพระ) จะเสียค่าก าจัดขยะลดลง เพราะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไม่ต้องลงทุนละมีรายได้ 
 จากการขายไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง ขอฝากเรื่องนี้กับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีด้วยครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด การก าจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ ท าได้เพียง 4-5 ปี ต้องหาที่ใหม่ ผมเห็นว่า 
(นายก อบต.บ้านพระ) ควรจะท า MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นการลดต้นทุน

ในการก าจัดขยะของทาง อบต.บ้านพระ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณา      
ด้วยครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ท าประชาพิจารณ์หรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวสุจิวรรณ  จันทร์จาก  กระบวนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
(นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ) ให้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ 
 รอบด้าน เรื่องมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ทางน้ า ต้องมีกระบวนการบ าบัด       

มลพิษต่างๆ ก่อนที่สร้างโรงไฟฟ้า ในส่วนของการประชาพิจารณ์ รอบแรกทางเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ได้ลงไปให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบบ่อฝังกลบ         
เมื่อวันที่  10 ก.ค.63 ซึ่ งมีชาวบ้าน ม.7,8,10,12 ต.โนนห้อม แต่ชาวบ้าน           
ยังไม่เห็นภาพ จึงได้พาไปดูงาน ที่โรงไฟฟ้าหนองแขม จ านวน 42 ท่าน ซึ่งพาไปดูแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นระบบปิดจะดีกว่าการฝังกลบ ส่วนของจังหวัดฯจะรวบรวม
ปริมาณขยะว่าสามารถจะสรา้งโรงไฟฟ้าได้หรือไม่ ส่วนของการประชาพิจารณ์จะท าอกี
ครั้งหนึ่ง ค่ะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) การจัดท า MOU ในการจัดเก็บขยะร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยการยกมือ 
 ด้วยครับ 
มติที่ประชุม มีมตอินุมัตเิรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า MOU ในการจัดเก็บขยะร่วมกับ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอ่ืนๆ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เชิญคุณวรดาภา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางวรดาภา  สืบวงษ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 ให้ใช้บังคับการจัดเก็บภาษี 
(รองปลัด อบต.บ้านพระ) ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 แต่ได้เกิดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงข้ึนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 
10 มิ.ย.63 มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ให้
ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ จึงท าให้การ
ด าเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอบต.บ้านพระ ยังไม่แล้วเสร็จทัน 

/ภายในระยะเวลา… 
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 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การขยายระยะเวลาช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยไม่มี ค่าปรับและอบต.บ้ านพระ ขอแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นภาษีและการลดภาษี ดังนี้ 
- การยกเว้นภาษีกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่เจ้าของเปน็บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์

ในการประกอบเกษตรกรรมไม่เกิน 50 ล้านบาท 
- การยกเว้นภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่เจา้ของเป็นบคุคลธรรมดาใช้ประโยชน์

ในการอยู่อาศัยและมีช่ือในทะเบียนบ้าน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 50       
ล้านบาท กรณีเป็นเจ้าของบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- การยกเว้นภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่เจา้ของเป็นบคุคลธรรมดาใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.2563-2565 และตามพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 มาตรา 3 ให้ลด
จ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ตามมาตรา 42 
หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้  

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรม 
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม ข้อ(1)และ(2) 
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ค่ะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญท่านบุญเชาว ครับ   
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญเชาว ปัณเขต มีพื้นที่ว่างเปล่า 30 ไร่ เสียภาษีหรือไม่ครับ  
(ส.อบต.ม.2) 
นางวรดาภา  สืบวงษ์ พื้นที่ว่างเปล่าเสียภาษีค่ะ  
(ปลัด อบต.บ้านพระ) 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องขออนุมัติกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เชิญท่านปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) กันเงินสะสม กล้องวงจรปิด(CCTV) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี ขออนุมัติกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 คือ โครงการติดตั้ง 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) กล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย หมู่ 16,หมู่ 17,หมู่ 19และ ครุภัณฑ์ 
 คอมพิวเตอร์(ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่ือมสัญญาณอินเตอร์เน็ต) สาเหตุที่ต้องกันเงินคือ      

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ ของ ICTT จะประชุมทุกเดือน แต่เนื่องจาก
ช่วงโควิด 5 เดือนไม่มีการประชุม  

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ ขอช้ีแจงเรื่องการขอกันเงินปีงบประมาณ 2563 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน  
(ผอ.กองช่าง) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 มี 3 กลุ่ม  

/1.โครงการ... 
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 1. โครงการก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน 30 ก.ย.63 อ านาจของ

ผู้บริหารไม่ต้องขออนุมัติต่อสภา จ านวน 10 โครงการ 
 2. โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 4 โครงการ 
 3. โครงการที่ยังไม่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 4 โครงการ  
 ผมจึงขออนุมัติกันเงินไว้ รวมเป็น 8 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 4 (ต่อจาก
เส้นเดิม) จ านวน 474,000.บาท 

2. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ม.7 จ านวน 824,600.บาท 

3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.6 เส้นเกาะยายสาว    
ซอย 3(ต่อเส้นเดิม) จ านวน 160,000.-บาท 

4. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพระ     
ม.7 จ านวน 553,200.บาท 

5. โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ศาลา 80 พรรษา ม.7 
จ านวน 185,200.บาท 

6. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ าล้น ม.2 จ านวน 56,500.บาท 
7. โครงการก่อสร้ างติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล)  บริ เวณสะพาน            

บ้านหาดทราย ม.1 จ านวน 182,000.บาท 
8. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวเขา ม.14 จ านวน 

83,000.บาท ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมกันเงินรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ.2563 ด้วยการยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ เรื่องการรื้อถอนถังแชมเปญ บ้านร.ต.สายัณห์ ธ ารงโชติ ซึ่งใช้ไม่ได้ ตอนนี้เป็นน้ าเค็ม  

(ส.อบต.ม.13)  ขอให้รื้อถอนออก ช่วยประสานเร่งให้ด้วยเนื่องจากจะปลูกบ้าน ค่ะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านรองศิวาภณ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ การรื้อถอนถังแชมเปญ เป็นงบของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 3 ถ้ารองบของ 

(รองนายก อบต.บ้านพระ) กรมทรัพยากรน้ า จะรอนาน ถ้ามีงบประมาณเองสามารถด าเนินการย้ายถังได้เลย     

เพราะยังไม่ได้ส่งมอบให้กับ อบต. แต่ถ้าจะให้ด าเนินการย้ายให้ จะด าเนินการโดยใช้ 

/งบประมาณ… 
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  งบประมาณส่วนตัวย้ายให้ภายใน  2 อาทิตย์ครับ  ตอนแรกเจาะไปเป็นน้ าใช้ได้ ต่อมา

เป็นน้ าเค็ม จึงไม่สามารถใช้น้ าได้ จึงย้ายบ่อบาดาลไปเจาะอีกที่ ซึ่งใช้น้ าได้ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านปัญญา ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ ว่าจะได้เมื่อไหร่ครับ 

(ส.อบต.ม.8) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าภายในวันที่ 22 ก.ย.63 ครับ ฝากท่านสมาชิก  

(นายก อบต.บ้านพระ) แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการทราบด้วยครับ 

นางวรดาภา  สืบวงษ์ เรื่องผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่เข้าบัญชีตนเอง ไม่ต้องมารายงานตัว ส่วนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

(รองปลัด อบต.บ้านพระ) ที่เข้าบัญชีผู้อื่นต้องมารายงานตัวทุกคน ค่ะ 

ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ เรื่องประปาหมู่บ้านถนนที่ตัดผ่านไม่ได้วางท่อให้ ท่อเราไปอยู่ใต้คอนกรีต เทดินทับ    

(ส.อบต.ม.3)  คอนกรีต เรื่องประปาหมู่บ้ านถ้าช ารุดก็ต้องตัด เพราะไม่มีงบประมาณพอ                   

ถ้าไปใช้ของส่วนภูมิภาคประชาชนอาจจะเดือดร้อนกับราคาน้ าประปา และเรื่องขอ

เปิดทางครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  ท่อที่เราวางอยู่ใต้ถนนคอนกรีตอาจจะไม่กระทบกระเทือนครับ เรื่องเปิดทาง 

(นายก อบต.บ้านพระ) ให้กองช่างไปส ารวจว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่ กว้างเท่าไหร่ และขออนุญาต 

  เจ้าของพื้นที่เปิดทางสาธารณะครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธ์ิแก้ว ผมได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้าน บริเวณหมู่บ้าน บุญธิดา เนื่องจากมีการถมดิน 

(ส.อบต.ม.11)  บริเวณที่ติดกับหมู่บ้าน บุญธิดา หมู่ 11 เวลาฝนตกน้ าและดินไหลเข้าที่บ้านท าให้ 

  ร่องระบายน้ าอุดตัน ขอให้ท่านนายกฝากให้ช่างไปดูให้ด้วย ขอให้ด าเนินการแก้ไข 

  ให้ด้วยครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ขอสอบถามนายกเรื่องหอกระจายข่าว ม.9 จะได้สร้างหรือเปล่า และเรื่องการประปา 

(ส.อบต.ม.9)      ส่ วน ภูมิ ภ าค ได้ ม าท าก าร ก่ อ ส ร้ า ง ให้ กั บห มู่ ที่  9  โดยก า ร ขุ ดถนน ข้ึนม า                  

และมีจ้างผู้รับเหมามาเก็บหิน แต่ยังเหลือหินอีก 2 ก้อนใหญ่ๆ ท าให้การตัดหญ้า

ล าบาก ขอให้นายกฯประสานกับผู้จัดการการประปามาด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ของ ม.11 จะด าเนินการให้ช่างไปดู การขุดดิน/ถมดิน/การต่อเติมบ้าน จะต้อง  

(นายก อบต.บ้านพระ) ขออนุญาต อบต. ถ้าถมติดถนนต้องวางท่อ และเรื่องหิน ม.9  ผมจะด าเนินการ

ประสานผู้จัดการประปาใหค้รับ  เรื่องหอกระจายข่าว ม.9 ให้ช่างท าราคากลางอยู่ครบั   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

/ปิดประชุม... 



-10- 

ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 

          (ลงช่ือ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงช่ือ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงช่ือ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงช่ือ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(ร้อยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

(ลงช่ือ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


